



SỰ ĐẦU TƯ TỐT NHẤT CỦA BẠN!

Việc có được một lợi nhuận may mắn và dồi dào bắt đầu bằng việc đầu tư đúng đắn. Nếu bạn là một tín đồ Đấng Christ mới thì không có sự đầu tư nào mà bạn có thể đầu tư vào đức tin của mình lớn hơn là việc thường xuyên tiếp thu Lời Chúa. Hãy bắt đầu ở đây để giúp bạn Đọc, Hiểu và Áp dụng nó hiệu quả mỗi ngày. Được trích từ cuốn sách, “Ra Khỏi Thế Giới Này: Sách Hướng Dẫn Của Tín Đồ Đấng Christ Về Việc Tăng Trưởng Và Mục Đích” của David J. Swandt

Copyright © 2013 David J. Swandt. All Rights Reserved.

Published under license agreement by Twenty20 Faith, Inc. (USA). Not intended for resale. For more information visit:

www.twenty20faith.org

“Lợi Nhuận Được Bảo Đảm!”

Trong thế giới ngày nay, lời tuyên bố này sẽ khiến người ta ngạc nhiên và nghi ngờ. Nhưng có một luật chung áp dụng cho hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống: luật gieo và gặt, hay nói một cách đơn giản hơn, “gieo gì gặt nấy.”

Bạn không thể gặt hái một vụ thu hoạch trừ khi bạn gieo hạt giống trước. Bạn không thể có được lợi nhuận trừ khi bạn đầu tư trước. Bạn không thể nhận được lợi ích của một sản phẩm hoặc dịch vụ trừ khi bạn mua sản phẩm đó trước. Bạn không thể duy trì sức khỏe thể chất nếu không có chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên. Và với tất cả các ví dụ này, lợi nhuận nhận được tỷ lệ thuận với chất lượng hoặc số tiền được đưa ra trước.

Luật tương tự cũng áp dụng cho mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể gặt hái một sự bước đi đầy trọn và phước hạnh với Chúa trừ khi chúng ta gieo hạt giống mà sẽ tạo ra vụ

thu hoạch đó. Tin mừng là Chúa đã tạo ra hạt giống tốt sẵn có cho chúng ta - nó được gọi là Lời của Ngài, Kinh Thánh. Việc gieo Lời Chúa rộng rãi vào đời sống của chúng ta sẽ đảm bảo cho chúng ta một khoản tiền lãi lớn cho khoản đầu tư đó.

“Tổng Quan Về Kinh Thánh”

Kinh Thánh chứa đầy những nguyên tắc vượt thời gian, sự chỉ dẫn rõ ràng và những ví dụ thích đáng về việc sống một cuộc sống cân bằng, đầy trọn và phước hạnh khi làm một tín đồ Đấng Christ. Trên thực tế, Lời của Đức Chúa Trời không bao giờ, cũng sẽ không bao giờ trở nên không thích hợp, cho dù thời gian và mùa thay đổi, và có sẵn để chuẩn bị cũng như trang bị chúng ta thực hiện mục đích của Chúa cho cuộc đời của mình.

“Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng để làm mọi việc lành.”

II Ti-mô-thê 3:16-17

Kinh Thánh có thể được coi là một biểu hiện sâu sắc bằng văn bản của Đức Chúa Trời, và tất cả những gì Ngài bày tỏ cho nhân loại. Dưới đây là một số điểm để giúp xác định điều này có nghĩa là gì:

1 - Kinh Thánh là biểu hiện hữu hình về tình yêu của Đức Chúa Trời. Nó nói lên các thuộc tính và đặc điểm của Ngài, sự giao tiếp và các điều răn của Ngài, và cuối cùng là sự thể hiện trọn vẹn tình yêu của Ngài đối với mỗi người đã từng sống.

2 - Kinh Thánh được Đức Chúa Trời hà hơi. Mặc dù 66 sách của Kinh Thánh được viết bởi nhiều tác giả nhưng mỗi người đều được Ngài cảm thúc trực tiếp qua Đức Thánh Linh để viết những gì họ đã viết.

3 - Kinh Thánh là thẩm quyền của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta. Cuối cùng, vì Kinh Thánh là “những bức thư” của Đức Chúa Trời gửi đến nhân loại, và các tác phẩm bên trong nó đều được Ngài hà hơi, nên Lời của Ngài cũng có thẩm quyền trên cuộc đời của chúng ta như chính Chúa.

Lời Chúa là một trong những nền tảng quan trọng nhất của sự tăng trưởng và trưởng thành thuộc linh của chúng ta trong Chúa. Để hoàn toàn cho phép hạt giống của Lời của Đức Chúa Trời nảy nở trong cuộc sống của mình thì chúng ta cần gieo

những hạt giống đó bằng cách đọc nó, gia tăng sự hiểu biết của chúng ta về nó, và sau đó áp dụng nó vào đời sống của chúng ta.

“Thường Xuyên Đọc Kinh Thánh”

Hầu hết mọi người trong chúng ta đều đồng ý rằng Kinh Thánh cung cấp khá nhiều tài liệu đọc - một số trong đó đôi khi có vẻ choáng ngợp và không rõ ràng. Dưới đây là một vài sự thật về Kinh Thánh sẽ giúp bạn điều hướng qua thời gian đọc của mình với một khung tham khảo và sự hiểu biết rõ hơn.

Đầu tiên, bạn sẽ thấy rằng Kinh Thánh được tách thành hai phần:

Cựu Ước là một tập hợp các tác phẩm bắt đầu bằng việc tạo dựng nên thế giới, lịch sử của dân tộc Y-sơ-ra-ên - bao gồm cả sự thất bại của họ trong vai trò một quốc gia, kết quả là họ bị kẻ thù bắt đi lưu đày, và cuối cùng họ trở về chiếm lấy Giê-ru-sa-lem một lần nữa vài trăm năm trước khi Đấng Christ ra đời. Cựu Ước cũng là luật pháp của Đức Chúa Trời dành cho người dân Y-sơ-ra-ên.

Tân Ước là một tập hợp các tác phẩm bắt đầu ngay trước khi Chúa Giê-xu ra đời, tiếp tục với cuộc đời và chức vụ của Ngài, sự chết và sự phục sinh của Ngài trong vai trò là Cứu Chúa của chúng ta, và cuối cùng là việc thành lập cũng như mở rộng Hội Thánh của Ngài trên khắp thế giới. Thông điệp về sự tự do trong Đấng Christ bởi ân điển như được mặc khải trong Tân Ước đã làm ứng nghiệm và thay thế sự cần thiết của các nghi thức được áp đặt trong Cựu Ước.

Thứ hai, và nói chung, có ba loại tác phẩm mà bạn sẽ thấy khắp Cựu Ước và Tân Ước trong Kinh Thánh:

Phần Ký Thuật Lịch Sử - những tác phẩm kể về một câu chuyện có thật và đưa ra một viễn cảnh lịch sử quan trọng về con người cùng các sự kiện quan trọng.

Các Tác Phẩm Giáo Huấn - sách và những câu thơ hướng dẫn nhiều khía cạnh của đời sống tín đồ Đấng Christ, tổ chức hội thánh và các vấn đề cá nhân cũng như gia đình mà không cung cấp cụ thể phần ký thuật lịch sử nào về các sự kiện.

Các Tác Phẩm Truyền Cảm Hứng – tác phẩm văn thơ, nghệ thuật được sáng tác để khuyến khích, nâng cao và thể hiện cảm xúc từ tác giả đến người đọc.

Các tác phẩm Tân Ước cung cấp một phần Ký Thuật Lịch Sử về cuộc đời và chức vụ của Chúa Giê-xu là Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng. Bốn sách này cũng được gọi là các sách Phúc âm. Sách Công Vụ Các Sứ Đồ là một sách lịch sử khác trong Tân Ước ghi lại việc thành lập và mở rộng hội thánh Đấng Christ sau khi Chúa Giê-xu chết và phục sinh.

Các sách Tân Ước tiêu biểu cho các Tác Phẩm Giáo Huấn là Rô-ma đến Giu-đe. Đây là những lá thư thực tế từ các nhà lãnh đạo hội thánh đưa ra lời khuyên và chỉ dẫn cho tín đồ Đấng Christ cùng các hội thánh khác trên khắp thế giới.

Sách Thi Thiên trong Cựu Ước là một ví dụ tuyệt vời về các Tác Phẩm Truyền Cảm Hứng. Dưới đây là nguồn cảm hứng từ một Thi Thiên bảo đảm cho chúng ta về những phước lành mà Đức Chúa Trời ban

cho người thường xuyên đầu tư Lời Chúa vào đời sống của họ.

“Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; mọi sự người làm đều sẽ thành vượng.” **Thi Thiên 1:2-3**

Để gieo hạt giống là Lời Chúa vào trong đời sống của mình, chúng ta cần phải biến việc đọc Kinh Thánh thành một phần của thói quen hàng ngày. Khi hạt giống là Lời Chúa nảy nở trong cuộc sống của bạn thì các phước lành của Ngài sẽ trở nên rõ ràng hơn. Bạn sẽ nhận được sức mạnh từ Lời của Ngài để cứu sống bạn, thậm chí qua các mùa hạn hán và khó khăn.

“Mở Rộng Kiến Thức Của Bạn”

Việc gia tăng sự hiểu biết về Lời Chúa là một nỗ lực suốt đời. Nó không xảy ra qua một đêm. Nhưng có một số phương pháp có thể nuôi dưỡng sự hiểu biết toàn diện hơn. Dưới đây là một vài suy nghĩ:

1 - Thu thập một số công cụ. Có một số loại công cụ hỗ trợ học tập có thể giúp bạn hiểu rõ hơn những gì bạn đang đọc. Ví dụ, có những tài liệu Nghiên cứu Kinh Thánh, những sách phụ dẫn, và những tài liệu hướng dẫn nghiên cứu chuyên đề cả trực tuyến lẫn bản in.

2 - Tham gia vào một nhóm học Kinh Thánh hoặc một nhóm nhỏ để tương giao với các tín đồ Đấng Christ khác và quan sát cách người khác đang áp dụng Lời Chúa vào đời sống của họ.

3 - Có kế hoạch. Đối với những người thực sự có lòng hăng say học hỏi cá nhân thì có một số kế hoạch có sẵn trong Ứng dụng

Kinh Thánh của YouVersion để giúp hướng dẫn bạn đi qua toàn bộ Kinh Thánh. Nhiều kế hoạch trong số này có thể giúp bạn đi qua toàn bộ Kinh Thánh trong một năm - và ít ra đó cũng là một thành tựu đáng chú ý!

Bạn càng dành nhiều thời gian trong Lời của Ngài thì bạn càng hiểu nó rõ hơn. Khi làm như vậy, bạn cũng sẽ thấy rằng Chúa giúp bạn hiểu chính xác những gì bạn cần biết cho vụ mùa trong đời sống mà bạn đang hiện diện.

“Áp Dụng Các Nguyên Tắc Của Đức Chúa Trời Mỗi Ngày”

“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.” **Thi Thiên 119:105**

Đối với các tín đồ Đấng Christ, Lời của Đức Chúa Trời cung cấp sức mạnh soi sáng nơi mà đôi khi có thể là một thế giới đen tối. Lời của Đức Chúa Trời chỉ trở thành nguồn ánh sáng đó nếu chúng ta cởi mở với các chân lý của nó và cho phép nó thâm nhập sâu vào đời sống của mình. Chúa Giê-xu đã mô tả điều này trong một ẩn dụ được tìm thấy trong sách Ma-thi-ơ:

“Có người gieo giống đi ra dặng gieo. Khi đang gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần khác rơi nhằm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên; song khi mặt trời mọc lên, thì bị đốt, và vì không có rễ, nên phải héo. Một phần khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngòi. Một phần khác nữa rơi nhằm chỗ đất tốt, thì

sinh trái; hoặc một hột ra được một trăm, hoặc một hột sáu chục, hoặc một hột ba chục.” **Ma-thi-ơ 13:3-8**

Hạt giống trong câu chuyện đại diện cho Kinh Thánh, và các tình trạng đất khác nhau thể hiện sự sẵn sàng và mong muốn tiếp nhận Lời Chúa. Lưu ý rằng không phải tất cả các hạt giống người nông dân gieo ra đều mang lại kết quả mà họ đang tìm kiếm; chỉ có hạt giống được gieo trong đất tốt mà thôi. Hãy đọc Ma-thi-ơ 13:18-23 để biết lời Chúa Giê-xu giải thích về câu chuyện này. Việc trồng “đất tốt” trong đời sống của chúng ta có nghĩa là chúng ta cho phép Lời của Đức Chúa Trời thâm nhập vào suy nghĩ của mình và ảnh hưởng đến động cơ cũng như thái độ trong lòng chúng ta.

“Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đôi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” **Hê-bơ-rơ 4:12**